



## ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง เลื่อนประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมท่าอากาศยาน ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมท่าอากาศยานจะประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป นั้น

เพื่อเป็นการบังคับใช้บรรดามาตรการตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้แล้วต่อเนื่องไปให้เหมาะสม กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหน่วยงานภาครัฐได้ออก ข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๓) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบห้าคน

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลในการงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของ บุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อ สังคมส่วนรวม กรมท่าอากาศยานจึงขอเลื่อนประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปก่อน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมท่าอากาศยานจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)  
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน